
Hội thảo khoa học góp ý cho Đề án xây dựng Khu hành chính – kinh 
tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương 
Cần có bộ cơ chế, chính sách đặc biệt cho Phú Quốc 
Ngày 16-9, tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì "Hội thảo khoa 
học góp ý cho Đề án xây dựng Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung 
ương" để lấy ý kiến của các diễn giả, nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia và doanh nghiệp 
hoàn thiện dự thảo Đề án. Tại hội thảo, nhiều ý kiến đồng tình thành lập Khu hành chính – kinh 
tế đặc biệt Phú Quốc, nhưng cần làm rõ thể chế, mô hình chính quyền. 

Vướng thể chế 

Tại hội thảo này nhiều ý kiến của các đại 
biểu cho rằng, thời gian qua, dù được quan 
tâm của Chính phủ với nhiều cơ chế đặc 
thù (Quyết định 178/2004/QĐ-TTg ngày 
5-10-2004 phê duyệt đề án phát triển tổng 
thể đảo Phú Quốc đến năm 2020), song 
nhìn chung tốc độ phát triển của huyện đảo 
vẫn chậm. Vẫn chỉ là làng chài nghèo, 
những cơ sở sản xuất nước mắm, đồ trang 
sức, mỹ nghệ truyền thống nhỏ lẻ, kết cấu 
hạ tầng kỹ thuật và xã hội lạc hậu. Các 
chính sách hiện hành chưa đủ để tạo ra 
bước đột phá trong phát triển huyện đảo. 

Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý và chính sách đặc thù áp dụng cho đảo Phú 
Quốc là rất bức thiết. PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội 
vụ), cho biết việc nghiên cứu thành lập đặc khu hành chính- kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc 
Trung ương không chỉ cần thiết đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của Phú Quốc hoặc tỉnh 
Kiên Giang, mà còn có ý nghĩa quan trọng góp phần cung cấp luận cứ khoa học để thiết lập 
chính quyền địa phương theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng "Nghiên cứu tổ 
chức, thẩm quyền của chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo". 

TS Trần Du Lịch nói: "Phú Quốc chưa phát triển được là do thể chế. Nếu có thể chế tốt, không 
sợ thiếu tiền để đầu tư phát triển huyện đảo. Trước mắt cần tháo gỡ cái vướng lớn nhất của đảo là 
tình trạng đầu cơ đất; giá đất ở đây đang thoát ly rất xa giá trị thực tế của nó. Không triệt đầu cơ 
đất, Phú Quốc không phát triển được". TS Trần Du Lịch còn dẫn chứng một nghịch lý khác ở 
huyện đảo là chi phí điện chiếm rất cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đơn cử chi phí 
điện chiếm 20% tổng chi phí hoạt động của khách sạn. Vấn đề bức thiết khác là Phú Quốc đang 
lãng phí tài nguyên nước ngầm khá lớn. Để giải quyết khó khăn trước mắt, trong thời gian chờ 
Đề án được phê duyệt, Trung ương cần cho đảo ứng kinh phí mua lại đất, đầu tư hạ tầng và đưa 
ra giá cạnh tranh, tránh tình trạng "loạn"’ giá như hiện nay; hỗ trợ Phú Quốc đầu tư các công 
trình, dự án hạ tầng thiết yếu... 

Theo dự thảo Đề án xây dựng Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung 
ương, xây dựng "Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm công nghệ, tài 
chính, thương mại, giải trí, giao thương quốc tế hiện đại của cả nước và quốc tế…". PGS.TS 
Nguyễn Minh Phương cho rằng với mục tiêu này, dự thảo Đề án cần làm rõ hơn các tiềm năng, 

    Cảng Bãi Vòng. 



lợi thế để đảo Phú Quốc phát triển thành đặc khu hành chính- kinh tế trực thuộc Trung ương. 
Tính đến khả năng thu hút đầu tư, cạnh tranh ở tầm khu vực và quốc tế; các tác động ảnh hưởng 
tích cực và tiêu cực đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội khi thành lập đặc khu. 

Cần làm rõ mô hình chính quyền đặc khu 

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản 
lý đều cho rằng, "đặc khu hành chính" là 
mô hình đã được đề xuất nhiều năm qua, 
nhưng chưa thể thí điểm. Do vậy, việc xây 
dựng đề án này vừa là cơ hội, vừa là thách 
thức trong bối cảnh các phương án khác 
nhau về chính quyền địa phương được đề 
xuất trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ 
sung đều có quy định: "việc thành lập đơn 
vị hành chính- kinh tế đặc biệt, đơn vị 
hành chính ở hải đảo do luật định". Cơ hội 
ở đây là sẽ được Hiến định và "mở" theo 

luật định, nhưng thách thức không nhỏ là nội dung đề án phải đạt chuẩn của Luật về tổ chức đơn 
vị hành chính- kinh tế đặc biệt, thậm chí phải có Luật mới được ban hành. 

TS Nguyễn Xuân Cường, Phó Ban kinh tế Trung ương cho rằng, đề án đưa ra mô hình hành 
chính đặc biệt khá mới mẻ, nước ta chưa có tiền lệ. Do vậy, ban soạn thảo đề án cần nghiên cứu 
sâu hơn mô hình kinh tế đặc thù của các quốc gia đã thành công (Trung Quốc, Hàn Quốc). Đã 
xác định là đặc khu thì quy hoạch phải mang tầm quốc tế. Bởi năm 2015, các hiệp định thương 
mại tự do có hiệu lực sẽ tác động mạnh đến sự phát triển của nước ta, nên cần quy hoạch phù 
hợp, tính đến tính thời đại, khả thi, hấp dẫn. Yêu cầu của đặc khu là các thiết chế hoạt động phải 
đạt công nghệ cao, đời sống ở mức cao nhất, môi trường ở mức sạch cao nhất… Cần làm rõ nội 
hàm đặc khu hành chính trực thuộc Trung ương. 

TS Trần Du Lịch nói: "Khi xây dựng đặc khu phải hiểu là xây dựng quốc gia trong quốc gia, ở 
đó thậm chí áp dụng hệ thống pháp luật riêng. Đây là triết lý phát triển khi xây dựng đặc khu. 
Vấn đề đặc khu hành chính Phú Quốc đã bàn nhiều năm nay, nhưng chưa làm được, nếu chấp 
nhận như thế thì mô hình mới phát triển được. Dường như trong đề án chưa đề cập rõ nội dung 
này, mà chỉ cố gắng tạo ra một số chính sách đặc thù so với mặt bằng thể chế và chính sách hiện 
hành của chúng ta. Muốn cạnh tranh phải so sánh với bên ngoài, không nên so ta với ta". TS 
Trần Du Lịch cho rằng, xây dựng mô hình tổ chức chính chính quyền đặc khu trực thuộc Trung 
ương, nhưng chính quyền phải là 1 cấp, thực hiện vai trò tự chủ. Chính quyền đặc khu có tư cách 
pháp nhân, nhưng cần làm rõ là một "pháp nhân công quyền", tuy có các đặc điểm về pháp nhân 
theo quy định của Bộ luật Dân sự, nhưng khác với các pháp nhân dân sự, vì thực thi một phần 
quyền lực của nhà nước. Đây là điểm đột phá về địa vị pháp lý của chính quyền địa phương 
nhằm đảm bảo tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Cần làm rõ 4 lĩnh 
vực của chính quyền đặc khu: thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tài chính công; 
bộ máy tổ chức và nhân sự; quản lý nhà nước phải phân định rõ phần việc nào của Trung ương, 
phần nào của chính quyền đặc khu để tăng tính chịu trách nhiệm, tự chủ, xóa cơ chế xin cho. 

Các đại biểu dự hội thảo đồng tình cho rằng, cần thể chế riêng cho đặc khu hành chính, thoát 
khỏi cơ chế ràng buộc cũ. Có như vậy, Phú Quốc mới phát triển toàn diện. Vấn đề là cần rà soát 
lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng thể chế phù hợp. Đại diện các bộ ngành 

Bãi Trường, một khu vực thu hút nhiều dự án đầu tư của Phú Quốc.  



Trung ương cho rằng khi xây dựng thể chế cần tính đến yếu tố toàn cầu hóa, hiện nay chúng ta 
đang hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, cần tận dụng được các cơ hội phát triển. Đồng thời, 
tính đến cơ chế thu hút các ngành công nghệ đặc thù, công nghệ cao; nguồn nhân lực cho sự phát 
triển. PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, nói: "Con người là nhân 
tố quan trọng quyết định sự thành công của mô hình chính quyền đặc khu. Trường ĐHCT sẽ 
đồng hành cùng Phú Quốc trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát 
triển mới"… 

Cơ chế, mô hình hiện nay không còn phù hợp để 
phát triển Phú Quốc. Trong 10 năm qua, tổng mức 
đầu tư cho huyện đảo trên 15.000 tỉ đồng, nhưng 
không đủ để làm bàn đạp cho Phú Quốc phát triển, 
vì cơ sở hạ tầng vẫn lạc hậu, nghèo nàn. Các đại 
biểu tham dự hội thảo khoa học cũng đề xuất có thể 
trình Quốc hội, Chính phủ bỏ qua giai đoạn thành 
lập Phú Quốc thành thành phố trực thuộc tỉnh, mà có 
thể đề xuất thành lập Đặc khu hành chính trực thuộc 
Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Sơn cho rằng: Đảo Phú Quốc nếu được 
đầu tư tốt, không chỉ phát triển cho Kiên Giang mà cho cả vùng ĐBSCL và cả nước. Phú Quốc 
ngoài tiềm năng kinh tế biển, du lịch… còn có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng trên biển 
Tây. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách để phát triển Phú Quốc là vấn đề trăn trở của tỉnh. Hiện đa 
phần diện tích trên đảo được quy hoạch phát triển du lịch, để tạo nguồn thu cho huyện, nhưng 
phần lớn là đất nông nghiệp! Những ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học là cơ sở 
để Tổ công tác hoàn chỉnh đề án, trình Trung ương, tạo ra cơ hội mới cho Phú Quốc. 

Kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: "Về tên gọi chưa thống nhất, nhưng 
đa phần các diễn giả tham dự hội thảo đều đồng tình với tên gọi Khu hành chính-kinh tế đặc biệt. 
Phú Quốc nhiều tiềm năng, nhưng chưa phát huy được hết. Phú Quốc cần có bộ cơ chế, chính 
sách đặc biệt. Có đột phá trong tổ chức cấp chính quyền; thống nhất thể chế hoạt động. Tỉnh 
Kiên Giang cần chủ động phối hợp cùng Tổ công tác nghiên cứu các đóng góp của các nhà khoa 
học và đề xuất cơ chế". Phó Thủ tướng lưu ý, Tổ công tác cần nghiên cứu các quy hoạch trước 
đây để điều chỉnh những quy hoạch không còn phù hợp. Cần có kế hoạch tổng thể quản lý chặt 
chẽ quỹ đất trên đảo; thu hút nguồn lực đầu tư. Các nhà khoa học, chuyên gia tiếp tục nghiên 
cứu, đóng góp để hoàn chỉnh để án. 

Bài, ảnh: GIA BẢO 

 

Huyện đảo Phú Quốc có tổng diện tích tự 
nhiên 59.305ha, gồm 27 hòn đảo lớn nhỏ 
nằm trong Vịnh Thái Lan, trong đó lớn 

nhất là đảo Phú Quốc (diện tích 56.700ha). 
Phú Quốc có diện tích mặt giáp biển với 
các nước ASEAN, rất gần với các trung 

tâm du lịch phát triển và công nghiệp như: 
Thái Lan, Malaysia, Singapore… 


